

คุรุสภา จุ่ให้สทศ.ออกข้อสอบตัวครู เดือนหย่าหลงเชือแซรข้อสอบใบอนุญาตฯ

นำเสนอมื่อ : 25 เม.ย. 2562

**“วัฒนาพร” เดือนหย่าหลงเชือแซรข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรู ซึ
ยังอยู่ระหว่าการจัดทำมาตรฐานข้อสอบ คาคให้ สทศ.เป็นผู้ดำเนินกรออกข้อสอบ**

วันนี้ (24 เม.ย.) นางวัฒนาพร ระบุทุกข์ รวงเลขธิการสภากรศึกษา (สทศ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยถึงควมคืบหน้ากรจัดทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรู ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่าการจัดทำกรอบมาตรฐานข้อสอบว่าจะเป็นข้อสอบในรูปแบบใดบางร่วมกับสภาคณะบดีคณะครุศาสตรและศึกษาศาสตรแห่งประเทศไทย เพราะผู้ที่เรียนจบสายครูมานั้นมีความรู้ควมเชียวชาญมาระดับหนึ่งแล้ว แต่จะให้หม่านั่งทำข้อสอบปรนัยก็คงอาจจะไม่ตรงจุด ดังนั้นแนวทงอาจจะเป็นการสอบด้วยข้อสอบอัตนัย ซึงคิดว่าเหมือสมกับควมคเป็นครูมากที่สุด โดยจะทำให้ร่ววกรเป็นครูจะมีความคิดวิเคราะหฺเรื่องต่าๆได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากรูมีการจบหลกหลยวิชา ดังนั้นข้อสอบควรจะเป็นในทิศทงไหนใดบาง อีกทั้งครูที่จบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรูก็จะมีหลยหมื่นคนถือว่าใช้บประมาณค่อนข้างมาก ซึงเราจะต้องวงกรอบมาตรฐานของข้อสอบให้เสร็จสิ้นก่อนจกนั้นจะมีการจัดทำรับฟังควมคิดเห็นต่อไป

“สำหรับสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรูจะเริ่มดำเนินกรตั้งแต่ปีกรศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยจะรวมไปถึงนักศึกษที่เรียนหลกสูตรครู 4 ปี และ หลกสูตรครู 5 ปีด้วยที่จะต้องสอบขอรับใบอนุญาตฯ ทั้งนี้กรสอบเพื่อขอรับใบดังกล่าวจะไม่มีการยอนหลัง แต่จะใช้กับผู้ที่เขเรียนตั้งแต่ปีกรศึกษา 2562 เป็นต้นไป ดังนั้นยังพอเหลือเวลอีกพอสมควรที่จะวางมาตรฐานข้อสอบให้มีประสิทธิภพและเกิดประโยชน์ต่อผู้สอบมากที่สุด ทั้งนี้ในอนาคตมีความเป็นไปได้แน่นอนที่จะให้สถาบันทดสอบทงกรศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ออกข้อสอบ”

นางวัฒนาพร กล่าวและว

นอกจากนี้คุรุสภาอยกฝกเดือนว่อย่าไปหลงเชือในโลกโซเซียลที่มีการแซรแนวทงข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ซึงไม่เป็นควมจริง

เพราะขณะนีคุรุสภาอยู่ระหว่าการจัดทำมาตรฐานข้อสอบอยู่และยังไม่มีข้อสอบที่หลุดออกไปอย่างแน่นอน

ขอบคุณที่ม่นื้อห่าข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 24 เมษายน 2562](#)

ด้านไทยโพสต์ ได้นำเสนอข่าวนี้เช่นกัน ดังนี้

คุรุสภาห่าหรือส.ค.ศ.ท.ออกเกณฑ์มาตรฐานขอรับ"ตัวครู" แนวโนมอาจให้สทศ.ออกข้อสอบ

24เม.ย.62 - นางวัฒนาพร ระบุทุกข์ รวงเลขธิการสภากรศึกษา (รวงเลขฯ สทศ.)

ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา

กล่าวถึงควมคืบหน้ากรจัดทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรู ที่จะเริ่มใช้กับนักศึกษ

สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ที่เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2562 ว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบมาตรฐานขอสอบว่าจะเป็นขอสอบในรูปแบบใดบ้างร่วมกับสมาคมบดีคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เพราะผู้ที่เรียนจบการศึกษาศาสตรบัณฑิตนั้น
ถือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญมาระดับหนึ่งแล้ว แต่จะให้อะไรทำขอสอบปรนัยก็คงอาจจะไม่ตรงจุด
ดังนั้นแนวทางอาจจะเป็นการสอบด้วยข้อสอบอัตนัย ซึ่งคิดว่าเหมาะสมกับความ เป็นครูมากที่สุด
โดยจะทำให้รู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ของว่าที่ครูด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง
อีกทั้งครูที่เขารับการทดสอบก็จบมาจากหลากหลายวิชา
ดังนั้นขอสอบควรที่จะมีการกำหนดทิศทางว่าจะไปทางไหนอย่างไรบ้าง
และผู้ที่จบหลักสูตรครูที่ต้องสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพก็มีหลายหมื่นคนถือว่าใช้งบประมาณค่อนข้างมาก
จึงต้องมีการวางกรอบมาตรฐานของขอสอบให้เสร็จสิ้นก่อนจากนั้นจะมีการจัดทำรับฟังความคิดเห็นต่อไป
นอกจากนี้ครูสภายากฝากเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อในโลกโซเชียลที่มีการแชร์แนวทางขอสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
ซึ่งไม่เป็นความจริง
เพราะขณะนี้ครูสภายู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานข้อสอบอยู่และยังไม่มีข้อสอบที่หลุดออกไปอย่างแน่นอน

สำหรับสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
โดยจะรวมไปถึงนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรครู 4 ปี และ หลักสูตรครู 5 ปีด้วยที่จะต้องสอบขอรับใบอนุญาตฯ
ทั้งนี้การสอบเพื่อขอรับใบดังกล่าวจะไม่มีการย้อนหลัง แต่จะใช้กับผู้ที่เขาเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ดังนั้นยังพอเหลือเวลาอีกพอสมควรที่จะวางมาตรฐานขอสอบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้สอบมากที่สุด
ทั้งนี้ในอนาคตมีความเป็นไปได้แน่นอนที่จะให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ออกข้อสอบ

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562](#)